

โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558

โครงการที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพนักเรียน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ

หัวหน้าโครงการ นายกิตติชัย สุทธิรัตน์

โครงการที่ 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

หัวหน้าโครงการ นางสาวนิตยา กุลจีรัง

โครงการที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ นางเกศริน คงศิลป์

โครงการที่ 4 พัฒนาความสามารถในการคิด

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

หัวหน้าโครงการ นางกำไล ปราณี

โครงการที่ 5 เก่งคิดเก่งทำ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

หัวหน้าโครงการ นางสาวไพเราะ คณะพูล

โครงการที่ 6 งานสร้างคน คนสร้างงาน

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

หัวหน้าโครงการ นางนิตยา สุวรรณรัตน์

โครงการที่ 7 ครูมืออาชีพ

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

หัวหน้าโครงการ นางอัมภา จรรย์ชล

โครงการที่ 8 ผู้บริหารมืออาชีพ

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

หัวหน้าโครงการ นางอัจฉรา เนตรายนต์

โครงการที่ 9 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวหน้าโครงการ นางอัจฉรา เนตรายนต์

โครงการที่ 10 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

หัวหน้าโครงการ นางปัทมาสา ผลพุกษา

โครงการที่ 11 โรงเรียนของเราอยู่

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

หัวหน้าโครงการ นายโกเมศ ศรีประมาณ

โครงการที่ 12 ประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หัวหน้าโครงการ นายปวีณ สุวรรณรัตน์

โครงการที่ 13 พัฒนาชุมชนและแหล่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ นางกฤติกา ศรีประมาณ

โครงการที่ 14 เป็นโครงการพิเศษที่สนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

หัวหน้าโครงการ นายสมศักดิ์ วงษ์จำรัส

โครงการที่ 15 เป็นโครงการพิเศษที่สนองจุดเน้นฯ

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

หัวหน้าโครงการ นางชญญา แสงสุทธิธรรม